

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.) ทั้งหมด	๑๔	คน	ผู้ไม่มาประชุม(ลา)	๒	คน
สมาชิกสภาฯ (ส.อบต.) เข้าร่วมประชุม	๑๒	คน	ผู้เข้าร่วมประชุม	๗	คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจักรพันธ์ เสงีนา	ประธานสภาฯ	จักรพันธ์ เสงีนา	
๒	นายลี นาแข็ง	รองประธานสภาฯ	ลี นาแข็ง	
๓	นางไพนิตย์ สีสีบมา	เลขานุการสภาฯ	ไพนิตย์ สีสีบมา	
๔	นายแสงดาว พรหมณี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	-	ลาป่วย
๕	นางกมลชนก สีสีบมา	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	กมลชนก สีสีบมา	
๖	นายประยงค์ อินทร์ใหญ่	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	-	ลาป่วย
๗	นายธีรพงษ์ คิตฎก	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	ธีรพงษ์ คิตฎก	
๘	นายบุญศรี สิงห์คำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	บุญศรี สิงห์คำ	
๙	นายนิธิต แก้วรัมย์	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	นิธิต แก้วรัมย์	
๑๐	นางยงค์ยุทธ ชาญตะแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	ยงค์ยุทธ ชาญตะแก้ว	
๑๑	นายสายชล พันธุ์ฤทธิ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	สายชล พันธุ์ฤทธิ์	
๑๒	นายไสว สีสีบมา	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	ไสว สีสีบมา	
๑๓	นายสมศักดิ์ เชนรัมย์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	สมศักดิ์ เชนรัมย์	
๑๔	นายนิวัฒน์ วัตตการ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	นิวัฒน์ วัตตการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธานี ขลิบกลาง	นายก อบต.ทุ่งจังหัน	ธานี ขลิบกลาง	
๒	นายสมพงษ์ วงค์มามี	รองนายก อบต.	สมพงษ์ วงค์มามี	
๓	นายदनัยวัฒน์ จันทรมณี	รองนายก อบต.	दनัยวัฒน์ จันทรมณี	
๔	นายสวัสดิ์ บุญหวาน	เลขานุการนายก อบต.	สวัสดิ์ บุญหวาน	
๕	นางวีรวรรณ ศรีทน	รองปลัด อบต.ทุ่งจังหัน	วีรวรรณ ศรีทน	
๖	นายอุเทน โฉ่นารายณ์	นักวิเคราะห์ฯ	อุเทน โฉ่นารายณ์	
๗	นางสาวจิริยา ชัยแห่มง	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	จิริยา ชัยแห่มง	

## เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกมาประชุมจำนวน ๑๒ คน (รวมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ไม่มาประชุม จำนวน ๓ คน (ลา) และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗ คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุม แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม โดยนายจักรพันธ์ เส็งนา ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจักรพันธ์ เส็งนา  
ประธานสภาฯ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหันได้ไปรับอุปกรณ์จาก อบจ. ที่จะมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงตามความต้องการ ขอรับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งจะมีคณะผู้บริหารจาก อบจ.บุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโนนสุวรรณ มาร่วมด้วยครับ

๒. การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่ บร ๗๓๖๐๑/ว๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันนี้) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ และในวาระที่ ๓ รายละเอียดตามปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมฯที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว และได้นัดประชุมไว้ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วครั้งหนึ่ง

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

### ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

#### ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

#### มติ

ที่ประชุมรับรองเป็นเอกฉันท์

### ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ)

นายจักรพันธ์ เส็งนา  
ประธานสภาฯ

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ตั้งคณะ

กรรมการแปรญัตติพร้อมทั้งได้กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อกรรมการแปรญัตติและระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้แล้ว นั้น

คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารฯ ท่านใดยื่นเสนอ คำแปรญัตติภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติยืนยันตามร่างฉบับเดิม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมฯ ไปแล้ว (ตามหนังสือที่ บร ๗๓๖๐๑/ว๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

### ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๑ กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ตามวรรคสามแล้วให้ประธานท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

ดังนั้น ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่สองจึงไม่มีคำแปรญัตติและแก้ไขแต่ประการใด โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิม

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติเป็นอย่างอื่นหรือไม่

### **มติที่ประชุม**

ลงมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมด้วยมติเสียงข้างมาก (เห็นด้วย ๑๑ เสียง และประธานงดออกเสียง)

นายจักรพันธ์ เส็งนา  
ประธานสภาฯ

นางไพนิตย์ สีสีบมา  
เลขานุการสภาฯ

นายจักรพันธ์ เส็งนา  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมไม่มีการลงมติเป็นอย่างอื่นเป็นอันว่า ในวาระที่สอง (ชั้นแปรญัตติ) ที่ประชุม  
ได้ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระ  
ที่สาม (ชั้นลงมติ) ต่อไปหรือไม่

เสนอให้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ในการประชุมครั้งนี้ตามลำดับต่อไป

ไม่ทราบว่าจะสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มี

### ๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่สาม (ชั้นลงมติ)

ในวาระที่สอง (ชั้นแปรญัตติ) ไม่มีการแปรญัตติและที่ประชุมลงมติให้ยืนยันร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างฉบับเดิมและให้  
ที่ประชุมพิจารณาวาระที่สาม (ชั้นลงมติ) ต่อไป

#### ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๒ กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่  
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อ  
บัญญัติหรือไม่

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม

ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย  
มติเสียงข้างมาก (เห็นด้วย ๑๑ เสียงและประธานงดออกเสียง)

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายธานี ขลิบกลาง  
นายก อบต.

กำหนดการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Life Style วิถีเกษตรโนนสุวรรณประจำปี  
๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมดังนี้ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ แต่งกายชุดคาวบอย คาวเกิร์ล ร่วมกิจกรรมการ  
จัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ แต่งชุดผ้าไทย ร่วมกิจกรรมการประกวดพืชผักเกษตร

- การแข่งขันการทำอาหารพื้นบ้าน
- การแข่งขันการตำส้มตำลีลา
- การแข่งการประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์
- การแข่งขันการแต่งกายผ้าไทย

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ แต่งกายชุดกีฬา กิจกรรม

- การปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีเกษตรโนนสุวรรณ

- จำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรอำเภอโนนสุวรรณ
- จัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้า
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกทุเรียนน้ำแร่
- การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านวิถีเกษตรโนนสุวรรณ
- รำวงย้อนยุค

การจัดบู๊ท ๑ ตำบล ๑ บู๊ทระหว่างท้องถิ่นกับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกัน ขอเชิญสมาชิก  
ทุกท่านร่วมงานทุกวันนะครับ แต่งกายตามที่ระบุครับ

นายจักรพันธ์ เสีงนา  
ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายจักรพันธ์ เสีงนา  
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม จึงได้กล่าวปิดประชุมสมับสามัญ สมัยที่ ๓  
ประจำปี ๒๕๖๕

**ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.**

(ลงชื่อ) ไพนิตย์ สีสีบมา ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางไพนิตย์ สีสีบมา)  
เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน

(ลงชื่อ) จักรพันธ์ เสีงนา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นายจักรพันธ์ เสีงนา)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน

**คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕**

(ลงชื่อ) กมลชนก สีสีบมา  
(นางกมลชนก สีสีบมา)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ไสว สีสีบมา  
(นายไสว สีสีบมา)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ไพนิตย์ สีสีบมา  
(นางไพนิตย์ สีสีบมา)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

